

## เรื่อง ก.ค.ศ.กำหนดเกณฑ์-วิธีการปรับเพดานเงินเดือนครู "ชินวรณ์" ยืนยันไม่ได้เอาใจครูเกินเหตุ

นำเสนอเมื่อ : 3 มี.ค. 2554

เรื่อง ก.ค.ศ.กำหนดเกณฑ์-วิธีการปรับเพดานเงินเดือนครู "ชินวรณ์" ยืนยันไม่ได้เอาใจครูเกินเหตุ ซึ่งสังคมอยากตั้งแง่ โครงสร้างค่าตอบแทนวิชาชีพครูไม่ขยับมา 2 ปีเต็ม นี่เป็นครั้งแรกที่จะได้เทาแพทย-ตุลาการ ควรเชิดชูยีนดี

นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงความคืบหน้าภายหลังจากที่วุฒิสภาเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ.(...)ไปแล้ว 3 วาระรวด เมื่อวันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา ขณะนี้ตนได้ประสานให้ทางประธานวุฒิสภาได้ส่งร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะฯ มายังเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งขั้นตอนต่อไปเลขาธิการครม.ก็จะต้องเสนอเรื่องขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ซึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณ 20 วัน อย่างไรก็ตามได้มอบให้นายชงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษาไปประสานงานและติดตามเรื่องนี้ พร้อมทั้งได้สั่งการให้นายเจลิยว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) และนางศิริพร กิจเกื้อกุล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เตรียมวาระการประชุม ก.ค.ศ. เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสปรับขึ้นเพดานเงินเดือนให้เป็นที่ไป ตามมาตรฐานเงินเดือนขั้นสูงขั้นต่ำ ซึ่งตนตั้งใจให้ประกาศใช้ได้ทันก่อนวันที่ 1 เม.ย.นี้ ดังนั้นในระยะเวลา 1 เดือนหลังจากนี้ จะต้องมีการประชุมที่จะให้มีการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กำหนดไว้ในก.ค.ศ.ให้ได้

"ร่างพ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะฯ นอกจากจะมีผลให้ปรับเพดานเงินเดือนครูแล้ว หลังจากนั้นเวลาที่มีการปรับโครงสร้างเงินเดือนของข้าราชการไม่เกิน 10% จะสามารถปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เลย และยังทำให้โครงสร้างเงินเดือนเป็นมาตรฐานเช่นเดียวกับข้าราชการอื่น และที่สำคัญเงินขั้นสูงจะเท่าวิชาชีพแพทย์และวิชาชีพตุลาการเป็นครั้งแรก"

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกภาคส่วนที่ได้เห็นหรือติดตามข่าวนี้ อย่าไปเข้าใจว่าเป็นการให้กำลังใจครูมากเกินไป แต่อยากให้เราใจว่าครูไม่ได้รับการปรับโครงสร้างเงินเดือนมาเป็นเวลากว่า 2 ปีแล้ว และปีนี้คิดว่าปีนี้ที่ทุกภาคส่วนต้องให้ขวัญและกำลังใจกับครู ซึ่งจะติดตามให้ครูได้ทำหน้าที่อย่างมีคุณภาพต่อไปด้วย ทั้งนี้ในส่วนของครูโรงเรียนเอกชนก็มีสิทธิที่จะได้ปรับโครงสร้างเงินเดือน ดัชนีค่าครองชีพ 5% ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้เห็นชอบไปแล้ว

## “ชินวรณ์” สั่ง ก.ค.ศ.วางเกณฑ์รองรับ พ.ร.บ.เงินเดือนฯ - ปิดเอาใจครูเกินเหตุ

“ชินวรณ์” เผยประสาน ปช.วุฒิสภา ส่งร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนฯ ถึงเลขาฯ ครม. เสนอขึ้นทูลเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธย มอบปลัด ศช.-ก.ค.ศ. เตรียมหลักเกณฑ์ เชื้อทันก่อน 1 เม.ย.นี้ ยันไม่ได้เอาใจครูเกินเหตุ

วันนี้ (2 มี.ค.) นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่วุฒิสภาเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ไปแล้ว 3 วาระรวด เมื่อวันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา ขณะนี้ตนได้ประสานให้ทางประธานวุฒิสภาได้ส่งร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะฯ มายังเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอเรื่องขึ้นทูลเกล้าฯ ทูลกระหม่อมเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยซึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณ 20 วัน อย่างไรก็ตามได้มอบให้ ศ.(พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ไปประสานงานและติดตามเรื่องนี้ พร้อมทั้งได้สั่งการให้ นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัด ศช. และ นางศิริพร กิจเกื้อกุล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เตรียมวาระการประชุม ก.ค.ศ. เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสปรับขึ้นเพดานเงินเดือนให้เป็นไปตามมาตรฐานเงินเดือนขั้นสูงขั้นต่ำ ซึ่งตนตั้งใจให้ประกาศใช้ได้ทันก่อนวันที่ 1 เม.ย.นี้ ดังนั้น ในระยะเวลา 1 เดือนจากนี้จะต้องมีกระบวนการที่จะต้องให้มีการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ใน ก.ค.ศ.ให้ได้

### “ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนฯ

นอกจากจะมีผลให้ปรับเพดานเงินเดือนครูแล้วต่อไปนี้เวลาที่มีการปรับโครงสร้างเงินเดือนของข้าราชการไม่เกินร้อยละ 10 จะสามารถปรับเงินเดือนครูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และยังทำให้โครงสร้างเงินเดือนเป็นมาตรฐานเช่นเดียวกับข้าราชการอื่น และที่สำคัญเงินขั้นสูงจะเท่าวิชาชีพแพทย์และวิชาชีพตุลาการเป็นครั้งแรก” รมว.ศธ.กล่าว

### นายชินวรณ์กล่าวด้วยว่า

ขอให้ทุกภาคส่วนที่ได้เห็นหรือติดตามข่าวนี้อย่าไปเข้าใจว่าเป็นการให้กำลังใจครูมากเกินไปแต่อยากให้เข้าใจว่าครูไม่ได้รับการปรับโครงสร้างเงินเดือนมาเป็นเวลากว่า 2 ปีแล้ว และปีนี้นัดนึกว่าเป็นปีที่ทุกภาคส่วนต้องให้ขวัญและกำลังใจครู ซึ่งตนจะติดตามให้ครูได้ทำหน้าที่อย่างมีคุณภาพต่อไปด้วย ทั้งนี้ ส่วนของครูโรงเรียนเอกชนก็มีสิทธิที่จะได้ปรับโครงสร้างเงินเดือนดัชนีค่าครองชีพร้อยละ 5 ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบไปแล้ว